
 

  



 

กยท.เปิดประชุมวิชาการยางพารา วางเป้าสร้างผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริง 

      

                                                                                                                              ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย 

กยท.จัดประชุมวิชาการยางพาราคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2560 วางเป้าสร้างผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริง ย้ า กยท. พร้อมให้
ความสนับสนุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้ชาวสวนยางไทย 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการยางพาราครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2560 เพื่อให้นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับเขต จังหวัด พนักงาน และลูกจ้าง กยท. ประมาณ 120 คน 
พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต โดยมีนาย
สมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์ จังหวัดกระบี ่ 

      

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยจะไม่เป็นแค่ประเทศผู้ส่งออกยางพารา

หลักเท่านั้น แต่ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับ 1 ของโลกให้ได้ หมายถึง ห่วงโซ่อุปทานของ

ยางพาราตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูป จะต้องสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นประโยชน์ต่อท้ังภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม 

และประเทศชาติ ซึ่ง กยท. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย่างครบวงจร 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 
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 "ทั้งนี้ นโยบายที่ผ่านมาๆ กยท.พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาท้ังระบบ เพื่อให้ยางพาราของไทยมีคุณภาพ พร้อม

ทั้งเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ซ่ึงหากประเทศไทยปลูกยางเยอะ และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ยางท่ีดีได้เยอะ ความเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจด้านยางพาราจะอยู่ไม่ไกล ท่ีส าคัญสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่าง

มหาศาล ซึ่งองค์ความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยต่างๆ นับจากนี้ กยท. จะเน้นสร้างผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงต่อวงการยางพาราในอนาคต พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน ายางพาราไปเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต พร้อมท้ังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรได้" 

 ดร.ธีธัช กล่าวอีกว่า ยางพารายังสามารถน าไปแปรรูปเป็นสินค้าได้มากมาย ไม่ใช่แค่ท่ีนอนยางหรือหมอนยาง ซึ่ง 

กยท. มีองค์ความรู้ พร้อมทั้งนักวิจัยที่คิดค้นงานวิจัยต้นแบบ ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถน าไปต่อยอดสู่การแปรรูปยาง

ได้จริง ขณะนี้สินค้าแปรรูปจากยางพาราเป็นที่ต้องการในตลาดมาก แต่ยังมีการผลิตน้อย เช่น เฝือกยาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาง

ที่ใช้ในวงการแพทย์ โดยยางมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถถอดออกเพื่อท าความสะอาดแผลได้ง่าย ซึ่งในหนึ่งปีมีความ

ต้องการใช้เฝือกยาง ประมาณ 500,000 ช้ิน แม้แต่แผ่นรองพื้นกันลื่น สนามฟุตซอล ก็นิยมน ายางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบ เป็น

ต้น ดังน้ัน หากพ่ีน้องเกษตรชาวสวนยาง สามารถรวมกลุ่มกันและวางแผนในการน ายางพาราที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า เพิ่มรายได้ ทาง กยท. ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ความรู้ และเงินทุน โดยสามารถขอรับ

ค าปรึกษาและการสนับสนุนต่างๆ จาก กยท.ได้ทุกสาขา เพื่อเป็นการช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ยาง เพราะการแปรรูปนั้นถือเป็นอนาคตของยางพารา รายได้ของเกษตรกรจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับราคายางเพียงอย่างเดียว กยท.

พร้อมให้ความสนับสนุนและหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นรายได้ที่มั่งคงและ

ยั่งยืนกว่าท่ีเป็นอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บอร์ด กยท. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 

      

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 (5) 

ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย จนท าให้สวนยางเกิดความเสียหาย ซ่ึงจะด าเนินการมอบเงินให้เกษตรกรท่ีสวนยางพาราเกิด

ความเสียหายรายละ 3,000 บาทโดยเร็วท่ีสุด 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ซึ่ง กยท. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนในเบื้องต้น ท้ังการแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งศูนย์ “กยท.รวมน้ าใจช่วยภัยน้ าท่วมภาคใต”้ รวมเป็นมูลค่ากว่า 

1,550,000 บาท แจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ประมาณ 10,000 ครัวเรือน และขณะนี้ สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

กยท. จึงได้เร่งส ารวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ส่งผลให้ต้นยางได้รับความเสียหาย 

ไม่สามารถให้ผลผลิตยางได้ ซึ่งยางพาราเป็นพืชที่สามารถทนน้ าท่วมขังได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับอายุของต้นยางด้วย 

ฉะนั้น การส ารวจพ้ืนท่ีสวนยางที่ได้รับความเสียหาย พบว่ามี 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

เกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 800 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 3,624 ไร่ พัทลุง มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 223 ราย เนื้อท่ี

ประสบภัย 1,415 ไร่ สุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 616 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 8,319 ไร่ ชุมพร มีเกษตรกรที่

ประสบภัย จ านวน 5 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 23 ไร่ ปัตตานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 80 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 392 ไร่ 

ตรัง มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 805 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 7,631 ไร่ กระบี่ มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 122 ราย 

เนื้อท่ีประสบภัย 272 ไร่ นราธิวาส มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 79 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 481 ไร่ ยะลา มีเกษตรกรที่

ประสบภัย จ านวน 89 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 162 ไร่ และสงขลา มีจ านวนเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 138 ราย เนื้อท่ี

ประสบภัย จ านวน 677 ไร ่

 

 



 ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญในการเร่งช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายใน

การจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้

จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบ

อุทกภัยในเบื้องต้น จ านวนทั้งสิ้น 3,913 ราย มีเนื้อที่สวนยางที่ประสบอุทกภัย 32,655 ไร่ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ 

รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,739,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บอร์ด กยท. อนุมัติงบฯ กว่า 10 ลบ. เร่งจ่ายเยียวยาชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย 

 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  กล่าวว่า คณะกรรมการการยางแห่ง

ประเทศไทย  มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อ

เกษตรกรชาวสวนยาง  พ.ศ.2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน

สวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือด ร้อนร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่

ประสบอุทกภัย  จ านวนทั้งสิ้น 3,913 ราย มีเนื้อที่สวนยางที่ประสบอุทกภัย 32,655 ไร่ ด้วยการมอบเงิน

ช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,739,000 บาท ซึ่งจะด าเนินการมอบเงินให้เกษตรกรที่

สวนยางพาราเกิดความเสียหายโดยเร็วที่สุด 

 กยท. ได้เร่งส ารวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย  พบว่ามี 10 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 800 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 3,624 ไร่ 
พัทลุง มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 223 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 1,415 ไร่ สุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรที่
ประสบภัย จ านวน 616 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 8,319 ไร่ ชุมพร มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 5 ราย เนื้อท่ี
ประสบภัย 23 ไร่ ปัตตานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 80 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 392 ไร่ 

 ตรัง มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 805 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 7,631 ไร่ กระบี่ มีเกษตรกรที่ประสบ
ภัย จ านวน 122 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 272 ไร่ นราธิวาส  มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 79 ราย เนื้อท่ี
ประสบภัย 481 ไร่ ยะลา มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 89 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 162 ไร่ และสงขลา  มี
จ านวนเกษตรกรที่ประสบภัย จ านวน 138 ราย เนื้อท่ีประสบภัย จ านวน 677 ไร่ 

 “กยท. ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีประสบอุทกภัย  จะต้องเร่งด าเนินการตามข้ันตอนการใช้จ่ายเงิน
สวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายละ  3,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.  
และได้แจ้งความเสียหายให้เร็วที่สุด  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดกรีด"นายธีธัช 
กล่าว 

 

 

 



 

 

วันท่ี  17  ก.พ.  60 

หัวข้อข่าว  มลพิษจากโรงงานยางสร้างปัญหาชุมชน วอน
เจา้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งแกอ้ยา่งเป็นระบบ 

 

 

มลพษิจากโรงงานยางสร้างปัญหาชุมชน วอนเจ้ากระทรวงอตุสาหกรรม เร่งแก้อย่างเป็นระบบ 

      

 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์  ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) 
เปิดเผย ถึงกรณีข่าวที่ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ลงพ้ืนที่เพ่ือไปพิสูจน์ตรวจสอบ กลิ่น
เหม็นจากโรงงานยางแท่ง STR 20ของ 2 โรงงาน ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาว จ.อุดรธานี 
 ในฐานะประธานสภาเครือข่ายยางฯ (สยยท.) เห็นว่าโรงงานยางส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรงงานยางก้อน
ถ้วยจะส่งกลิ่นเหม็นจากกองยางที่รวมกันไว้และน้ าเสียจากยางก้อนถ้วยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากมาก  
คงต้องขอวอนทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษจะต้องวางมาตรการแก้ไขให้เหมาะสม  โดย
ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้มีการขยายโรงงานยางไปทั่วประเทศในแหล่งที่ปลูกยาง  ส าหรับรองรับ
วัตถุดิบ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่ายาง อันเป็นการสร้างทางเลือกของเกษตรกรชาวสวนยาง จึงท าให้เกิดผลพวง
สร้างปัญหากลิ่นจากโรงงานยาง 
จึงต้องเร่งหาทางแก้ไขให้ลดกลิ่นเหม็นลง แม้กลิ่นยางดังกล่าวจะไม่เป็นพิษทางสุขภาพเหมือนกลิ่นโรงงานใน
มาบตาพุดซึ่งท าลายสุขภาพและเป็นมะเร็งคนระยองยังต้องทนต่อสภาพความเป็นจริง  เพราะโรงงานท ารายได้
ให้ประเทศจ านวนมหาศาล  
 ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นนั้นโรงงานยางควรมีมาตรฐานควบคุมและก าหนดเงื่อนไข
การรับซื้อวัตถุดิบที่เข้มงวด เพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบที่จะเข้าโรงงานจนถึงระดับที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ 



 ขณะเดียวกันควรให้การสนับสนุนงบวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเรื่อง
กลิ่นในกระบวนการผลิตทั้งระบบ 
นอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่างๆ แล้วในอนาคตเชื่อว่าการท าธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นประเด็นหลักท่ีประเทศคู่ค้าให้ความส าคัญและเรียกร้อง
ให้ประเทศผู้ผลิตต้องด าเนินการ  
 “ผมขอฝากท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมให้วางแนวทางการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ  และ
กลิ่นเหม็นจากโรงงานยางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และขอให้มองถึงนโยบายของรัฐบาลว่าสนับสนุนให้เกิด
โรงงานแปรรูปยางเพ่ือเป็นทางเลือกของเกษตรกรชาวสวนยางด้วย ทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยให้
ความเป็นธรรมทุกฝ่าย” 
  “ตัวผมเองก็อยู่ใน จ.ระยอง ท้องที่อิสเทิร์นซีบอร์ด ผมทนต่อมลพิษมามาก แทนที่จะได้รับ
ผลประโยชน์จากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น แต่กลับได้รับมลพิษและมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยอง ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จ้างคนกรุงเทพรับเหมาแต่คนระยองเป็นเพียงลูกจ้างซึ่ง
เข้าไม่ถึงบริษัทเลยยังต้องทนเพื่อประเทศชาติ” 
 “ส่วนโรงงานยางได้ประโยชน์จากเกษตรกรชาวสวนบางอย่างเต็มๆ ถ้าเขาปฏิบัติถูกต้องจริง 

รัฐบาลก็ต้องให้ความดูแลเขาด้วยและควรวางมาตรการเสมอเหมือนกันทั่วประเทศไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะ

ปัญหาแต่ละจังหวัดที่มีคนร้องเรียนมาเท่านั้น” นายอุทัยกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


